



## ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเอเชีย เป็นสำคัญ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนตามการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนยังคงหดตัว โดยเฉพาะในภาคพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำ และภาคการส่งออกยังคงอ่อนแอ ขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มยูโรชะลอตัวจากไตรมาสก่อนตามการลงทุนที่ปรับลดลง โดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างที่เร่งไปมากแล้วในไตรมาสก่อนตามสภาพอากาศอบอุ่นกว่าปกติ ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นทรงตัวจากไตรมาสก่อน แม้การใช้จ่ายภาครัฐปรับตัวขึ้น แต่การบริโภคภาคเอกชนและภาคการส่งออกยังคงอ่อนแอ สำหรับเศรษฐกิจจีนและเอเชียในภาพรวมปรับตัวขึ้นตามการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกในหลายประเทศที่ปรับตัวขึ้นตามการส่งออกสินค้าหมวดเทคโนโลยีที่เร่งขึ้นเพื่อรองรับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในเดือนกันยายน ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนทรงตัว

ในเดือนกรกฎาคม 2559 เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวจากเดือนก่อนจากเศรษฐกิจเอเชียเป็นสำคัญ ขณะที่เศรษฐกิจประเทศหลักทรงตัว

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนตามการผลิตในหลายภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้น รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางฟื้นตัวตามการจ้างงานและรายได้ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกยังคงอ่อนแอตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ด้านเศรษฐกิจกลุ่มยูโรชะลอตัวตามการผลิตในภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ปรับลดลง นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในบางประเทศ รวมถึงความกังวลต่อการฟื้นจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) สำหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนตามภาคการผลิตเนื่องจากเริ่มเห็นยอดคำสั่งซื้อปรับตัวขึ้นบ้าง

เศรษฐกิจจีนในเดือนกรกฎาคม 2559 ยังคงมีทิศทางชะลอตัวตามการลงทุนที่ลดลงต่อเนื่องเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ยังมีกำลังการผลิตส่วนเกิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ภาครัฐมีมาตรการดูแลการเก็งกำไรอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ภาคการผลิตยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวจากเหตุอุทกภัยและการหยุดก่อสร้างในช่วงการประชุมเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้ากับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Group of Twenty : G20) ระดับรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศจีน

เศรษฐกิจของประเทศเอเชียไม่รวมจีนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนจากผลของปัจจัยชั่วคราว โดยภาคการผลิตชะลอตัวลงจากผลของการเลื่อนวันหยุดยาวหลังช่วงเทศกาลถือศีลลอด (รอมฎอน) มาอยู่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมทำให้ในเดือนนี้มีวันทำการน้อย ส่วนการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวที่ผู้บริโภคในบางประเทศ อาทิ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ชะลอการซื้อรถยนต์เพื่อรอรุ่นใหม่ที่จะออกจำหน่ายในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม



การส่งออกสินค้าหมวดเทคโนโลยีของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในเดือนกันยายน

**อัตราเงินเฟ้อโลกในเดือนกรกฎาคม 2559** ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

31 สิงหาคม 2559

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ

โทร. 0 2283 5167